

ประกาศ

ดีเคเอสเอช ขยับเคลื่อนยอดขายเครื่องชงกาแฟเอสเพรสโซ Eversys ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ดีเคเอสเอช ผู้นำในการให้บริการด้านการขยายตลาด โดยมุ่งเน้นในภูมิภาคเอเชีย และ Eversys ผู้ผลิตเครื่องชงกาแฟเอสเพรสโซระบบซูปเปอร์อัตโนมัติ ได้เซ็นสัญญาความร่วมมือเพื่อการขยายตลาดในประเทศออสเตรเลีย จีน มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, วันที่ 18 เมษายน 2560- หน่วยธุรกิจเทคโนโลยีของ ดีเคเอสเอช ผู้นำในการให้บริการด้านการขยายตลาดสำหรับบริษัททางด้านเทคโนโลยี ได้เซ็นสัญญาความร่วมมือด้านการขยายตลาดระดับภูมิภาคกับบริษัท Eversys เพื่อให้บริการด้านการตลาด การขาย การบริการ กระทั่งกระจายสินค้าและบริการหลังการขายสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องชงกาแฟเอสเพรสโซระบบซูปเปอร์อัตโนมัติของ Eversys

บริษัท Eversys เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจรที่ส่งเสริมการใช้ระบบชงกาแฟเอสเพรสโซแบบซูปเปอร์อัตโนมัติ ที่เทียบเท่ากับอุปกรณ์แบบดั้งเดิม โดยนวัตกรรมนี้สามารถคงคุณภาพและคุณประโยชน์ต่างๆที่อาจได้รับจากการใช้บาร์ิสต้า ผ่านการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องชงกาแฟทุกรุ่นของ Eversys ได้รับการออกแบบและสร้างสรรค์อย่างมีมาตรฐาน เพื่อรองรับประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง และมีเวลาหยุดเครื่องน้อยที่สุด เครื่องชงกาแฟทั้งหมดถูกออกแบบให้คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้วัสดุที่ผ่านการรีไซเคิล และไม่สิ้นเปลืองพลังงาน นอกจากนี้ เครื่องชงกาแฟทุกรุ่นของ Eversys สามารถตั้งค่าโปรแกรมให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจได้อย่างง่ายดาย

“ดีเคเอสเอช มีชื่อเสียงอย่างมากในการให้บริการด้านการตลาดและการขาย แก่แบรนด์ผู้นำอุปกรณ์สำหรับธุรกิจภาคบริการ เราจึงเชื่อมั่นว่าความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม ตลอดจนเครือข่ายระดับท้องถิ่น และความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ของดีเคเอสเอช จะช่วยให้ Eversys สามารถเติบโตสู่ระดับต่อไปทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” นาย คามาล เบ็นกูว์แกม ประธานเจ้าหน้าที่การพาณิชย์ของ Eversys กล่าว

นาย ฮานโน อัลแบรชเทอร์ ประธานอำนวยการหน่วยธุรกิจเทคโนโลยี คณะกรรมการบริหารบริษัทดีเคเอสเอช กล่าวเพิ่มเติมว่า “นับเป็นเกียรติอย่างมากที่เราได้มีโอกาสร่วมมือกับ Eversys ด้วยประวัติอันยาวนานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของดีเคเอสเอช เราจึงสามารถใช้ประโยชน์จากขนาด ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม ในการให้คำปรึกษาอย่างครบวงจร และสร้างโอกาสในการกระจายสินค้าอย่างเหนือความคาดหมายแก่ Eversys ในการขยายธุรกิจ”

เกี่ยวกับ Eversys

วิสัยทัศน์ของ Eversys คือ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์เครื่องชงกาแฟเอสเพรสโซที่ล้ำหน้า และสร้างความแตกต่างแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ การสนับสนุนเครื่องชงกาแฟเอสเพรสโซแบบซูปเปอร์อัตโนมัติให้เทียบเท่ากับอุปกรณ์ชงแบบดั้งเดิม ช่วยให้ Eversys สามารถมอบประสบการณ์การดื่มกาแฟในแต่ละถ้วยแก่ผู้บริโภค และมอบเครื่องมือในการเพิ่มรายได้

Think Asia. Think DKSH.

ควบคุมค่าใช้จ่าย และบริหารทรัพย์สินของผู้ประกอบการด้วยระบบ telemetry พันธกิจของ Eversys คือการสร้างความปลอดภัยในแนวคิดระบบ e'Barista เพื่อส่งเสริมการสร้างประสบการณ์การดื่มกาแฟในแต่ละถ้วย รวมถึงการบริโภคผลิตภัณฑ์ผสมนมต่างๆ โดยไร้ขีดจำกัดทางด้านสถานที่ ผลิตผล ความสม่ำเสมอ และบุคคล

เกี่ยวกับ ดีเคเอสเอช

ดีเคเอสเอช ผู้นำด้านการให้บริการด้านการขยายตลาด ซึ่งมุ่งเน้นในภูมิภาคเอเชีย ดังคำนิยามที่ว่า "บริการด้านการขยายตลาด" ดีเคเอสเอช ช่วยบริษัทและแบรนด์ต่างๆ สามารถขยายธุรกิจได้ในตลาดใหม่ หรือในตลาดที่มีอยู่เดิม ดีเคเอสเอช ได้จดทะเบียนใน SIX Swiss Exchange ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2555 เป็นบริษัทระดับโลก มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองซูริค พร้อมทั้งมีสำนักงานสาขา 780 แห่งใน 36 ประเทศ โดย 750 แห่งอยู่ในเอเชีย มีพนักงานผู้เชี่ยวชาญกว่า 30,320 ราย ดีเคเอสเอช มียอดขายสุทธิในปี.ศ.2559 จำนวน 910.5 พันล้านฟรังก์สวิส ดีเคเอสเอชก่อตั้งเมื่อปี.ศ.2408 ด้วยการสืบทอดวัฒนธรรมอันแข็งแกร่งแบบสวิส บริษัท มี ปร ะ วั ต ธิ อ น ย า ว น า น ใน ก า ร ต ำ เนิ น รุ ธิ ก จ ใน ภูมิภาคเอเชีย ทำให้เราสามารถหยั่งรากลึกอยู่ในชุมชนและธุรกิจทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิกเป็นอย่างดี

หน่วยธุรกิจเทคโนโลยี ของ ดีเคเอสเอช คือผู้นำในการให้บริการด้านการขยายตลาด รวมถึงการให้บริการด้านเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุน และอุปกรณ์วิจัยและวิเคราะห์ ศักยภาพของหน่วยธุรกิจเทคโนโลยี ของ ดีเคเอสเอช ครอบคลุมตั้งแต่งานอุตสาหกรรมการผลิต พลังงาน การค้นคว้าวิจัย อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม แม่พิมพ์โลหะ และงานสาธารณูปโภคและงานภาคพื้นดิน รวมถึงการให้บริการในการเจาะตลาดสินค้า การให้คำปรึกษา การทำตลาด การขาย การเงิน การวางแผนการผลิต การวางแผนการตลาด การขาย ด้านวิศวกรรม และการบริการหลังการขาย และการวางแผนด้านการเงิน ด้วยสำนักงาน 80 แห่งใน 17 ประเทศ มีผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน 1,360 คน ร่วมด้วย วิศวกรอีก 500 คนที่พร้อมจะให้บริการลูกค้า หน่วยธุรกิจเทคโนโลยี ของ ดีเคเอสเอช มีผลประกอบการรวม 385.4 ล้านสวิสฟรังก์ ในปี 2559

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

ธนัชพร จารุวนากุล

ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร

โทร +66 2 301 7365

thanatchaporn.j@dksh.com